



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<ol style="list-style-type: none">1. เลื่อนการจัดพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แต่ H.I.H Prince Akishino เนื่องจากได้รับแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเสด็จเยือนประเทศไทย จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย2. การเชิญรองอธิการบดีตามภารกิจและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับวาระเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ	ที่ประชุมทราบ
2	เลขานุการ	<ol style="list-style-type: none">1. รายงานทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25522. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยในไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกบนเว็บ3. การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย4. สรุปโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยจำปาสักตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์5. สรุปการประชุมคณะทำงานบูรณาการเขตเศรษฐกิจเพื่ออาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม6. โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้แก่ นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์7. โครงการจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาเขตบางเขน	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)		8. สรุปแผนงานการก่อสร้างและการดำเนินการควดคูลอง ภายในวิทยาเขต- บางเขน 9. สรุปรายรับ-รายจ่าย การผลิตรายการโทรทัศน์ 67 ปี มก. 10. เอกสารเผยแพร่กิจกรรมมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย หนังสือ 3 เล่ม และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2 ฉบับ	
3	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	รายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	ที่ประชุมทราบ และประธานมอบรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นำข้อมูลจากหนังสือของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ แจ้งให้บุคลากรและ นิสิตทราบทั่วกันด้วย
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การติดตามรายงานผลการดำเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2551	ที่ประชุมทราบ
		นโยบายการพัฒนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ในระยะ 4 ปี (2 เมษายน 2554 - 1 เมษายน 2558)	เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ตัดคำว่า “การพัฒนา” ที่ปรากฏในหัวข้อย่อ 1, 2, 3, 4 และ 5 ของหัวข้อนโยบายการพัฒนาก่อน
		การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2553 จำนวน 3 ราย	เห็นชอบ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เนื่องจากเป็นรางวัลเกียรติยศระดับสูง มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ และขอให้มหาวิทยาลัย ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลประวัติให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำเสนอสำนักเลขา- ธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา และมอบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตรวจสอบ ข้อมูลรายชื่อและคุณสมบัติของผู้ที่เคยได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เพื่อ นำประกอบแนวทางดำเนินการของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป
		การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 1. นายสมบัติ สานติจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศิริ จันท์เปรม กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ กรรมการ 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 2 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)			<p>3.1 บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับคณะ จำนวน 1 คน กรรมการ</p> <p>3.2 บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กับคณะ จำนวน 1 คน กรรมการ</p> <p>4. ประธานสภาข้าราชการ มก. กรรมการ</p> <p>5. ผู้แทน ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน กรรมการ</p> <p>6. ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน กรรมการ</p> <p>7. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ อนุมัติในหลักการให้ประธานกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ประกอบด้วยบุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ จำนวน 1 คน และบุคคลในแวดวงวิชาชีพ หรืออุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับคณะ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ และเสนอรายชื่อให้มหาวิทยาลัย ทราบในเบื้องต้นเพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการออกประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามขั้นตอนต่อไป</p>
		รายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย	
		รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใต รมาศที่ 1	
		ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ ในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553	ที่ประชุมทราบ
5	ก.บ.ม.	การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	อนุมัติตามเสนอ
6	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)	อนุมัติ
		การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 (ต่อ)	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษา สากล แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล แบบ 2.1 และแบบ 2.2 (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553	อนุมัติ
7	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์ วัชร (สถาบันสมทบ)	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 – 2554)	
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	การขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม- คอมพิวเตอร์ ภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน การขออนุมัติเพิ่มแนวปฏิบัติในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	
9	คณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ	รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	เห็นชอบ
10	คณะกรรมการดำเนินการติดตามผล การปฏิบัติงานของคณบดีฯ	การพิจารณากระบวนการและวิธีการสรรหาผู้บริหารหน่วยงาน ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบให้กระบวนการและวิธีการสรรหาผู้บริหารหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภา- มหาวิทยาลัยเป็นหลักการเดียวกับหน่วยงานที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา และ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี การสรรหา ผู้อำนวยการสถาบัน หรือผู้อำนวยการสำนัก มาบังคับใช้กับการสรรหาหัวหน้า ส่วนงานภายในโดยอนุโลม พร้อมทั้งมอบให้สำนักงานกฎหมายกร่างข้อบังคับฯ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาลงนามต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีระยะ เวลาการดำรงตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 12 เดือน ให้ดำเนินการโดยใช้วิธีเดียวกับ ที่สภามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติหลักการไว้ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
		การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสำนักพิพิธภัณฑ และวัฒนธรรมการเกษตร	เห็นชอบ และมอบประธานคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สำนักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตรและให้คำแนะนำให้เป็นไปตาม ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
		การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสำนักหอสมุด	เห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 (ต่อ)		รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
11	สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่.....) พ.ศ.	เห็นชอบ
12	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553	อนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ศูนย์ภาษาอาจพิจารณาด้านการให้บริการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่นิสิต รับแปลเอกสารและรับรองเอกสาร ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น รวมถึงการจัดทดสอบ ภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกับการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เช่น CU หรือ TU หรือ TOEFL 2. การดำเนินงานของศูนย์ฯ ภายใต้ความเป็นนานาชาตินั้น ควรพิจารณาให้ ครอบคลุมในหลายภาษารวมถึงภาษาไทยด้วย รวมทั้งควรมีผู้แทนจากภาควิชา ภาษาไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้วย 3. คณะมนุษยศาสตร์ควรพิจารณาให้สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษา- ราชนครินทร์ และศูนย์ภาษาดำเนินงานร่วมกัน อธิการบดีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะจัดตั้งหน่วยงานกลาง เฉพาะ เพื่อทำหน้าที่สอนวิชาพื้นฐานรวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยลดภาระ งานสอนของอาจารย์และคณะที่รับผิดชอบวิชาพื้นฐานให้สามารถทำงานวิจัยเพิ่ม มากขึ้น หรืออาจพิจารณาในการจ้างเอกชนภายนอกมาให้บริการสอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 355111 และ 355112 เพื่อลดภาระงานสอนของอาจารย์ ด้วยเช่นกัน
13	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง ทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	อนุมัติตามเสนอ
14	คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำ มก.	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	อนุมัติ
		รายงานความคืบหน้าการติดตามความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้ คณะ สำนัก สถาบัน	ที่ประชุมทราบ
15	คณะเกษตร	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเกษตร	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 (ต่อ)		การขออนุมัติเพิ่มคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช แบบ 1.2 และ แบบ 2.2	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ โดยให้ตัดคำว่า “และ/” ในข้อความที่ขอปรับแก้ไข คุณสมบัติของผู้สมัคร เนื่องจากเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ซ้ำซ้อน โดยให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้ “1. ผู้สมัครในหลักสูตรแบบ 1.2 และ แบบ 2.2 ต้องสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโรคพืชหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียน ระดับเกียรตินิยมหรืออยู่ใน 10% แรกของชั้นแบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ต้องสำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาโรคพืช หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง”
	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 02028482 สารเคมีทางปฐพีวิทยาและผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม	
16	คณะประมง	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง	
17	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน คณิตศาสตร์	
18	คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2	
	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย	
19	คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข	
	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01054462 การวิจัยผู้บริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์- อุตสาหกรรมเกษตร	
20	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม แผน ก แบบ ก 2	
21	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 6) ระดับบัณฑิต รวม 8 คน	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri

